



ประกาศโรงเรียนปากช่อง

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๗๕๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มติคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา และมติคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครราชสีมา วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มติคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของโรงเรียนปากช่อง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงเรียนปากช่องจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ในการนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนปากช่อง รับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ถือเป็นที่สุด จำนวนที่รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไม่เกินร้อยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ของแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัชรี รักษาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง

เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๘

หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ	คุณสมบัติเฉพาะตามหลักเกณฑ์	หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
<p>๑. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตร หรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของบุคลากรหรือองค์กรที่มอทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียน โดยต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>๑) เป็นบุตร หลาน เหลน ของคุณยายถนอม-คุณตาอยู่ สิ้นจันทิก ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนปากช่อง ๒) เป็นบุตร หลาน ผู้บริจาคสิ่งปลูกสร้างให้โรงเรียนปากช่อง</p>	<p>๑) เอกสารรับรองการอุปการะ ๒) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน</p>
<p>๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน หรือมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป</p>	<p>๑) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสโดยการรับรองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐ(เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น) ๒) นักเรียนที่มีความบกพร่องและสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้</p>	<p>๑) ใบรับรองแพทย์ ๒) หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเดิม ของนักเรียน ๓) การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนตามสภาพจริง</p>
<p>๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศในการปกป้องอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งทำให้ครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินและมีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ</p>	<p>๑) นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ๒) นักเรียนเป็นบุตรผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ</p>	<p>๑) ใบมรณะบัตรของบิดามารดา ๒) คำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี) ๓) เกียรติบัตรยกย่องสดุดี (ถ้ามี) ๔) หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ๕) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ</p>

หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ	คุณสมบัติเฉพาะตามหลักเกณฑ์	หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
<p>๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนั้น</p>	<p>๑) ข้าราชการครูโรงเรียนปากช่องในปัจจุบัน ๒) ลูกจ้างประจำโรงเรียนปากช่องในปัจจุบัน ๓) ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนปากช่องในปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนปากช่องเป็นเวลาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป</p>	<p>๑) สำเนาทะเบียนบ้านของบุคลากรและนักเรียน ๒) สำเนาบัตรข้าราชการ (ข้าราชการครู/ ลูกจ้างประจำ), สำเนาบัตรประชาชน (ลูกจ้าง) ๓) สัญญาจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว)</p>
<p>๕. นักเรียนที่เป็นบุตร หรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเน้นที่ศักยภาพของนักเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตรหรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เป็นการสนับสนุนในช่วงเวลาการรับนักเรียน (ตั้งแต่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๖ เม.ย. ๒๕๖๘) และโรงเรียนจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือก เช่น คะแนนจากการสอบ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือเกรดเฉลี่ย เป็นต้น หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่โรงเรียนกำหนด และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑) เป็นนักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตร หรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนปากช่องสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียน ๓) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม)</p>	<p>๑) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองของผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ๓) นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลสอบคัดเลือกหรือแฟ้มสะสมผลงาน ๔) หนังสือรับรองผลการเรียน ๕) หนังสือรับรองความประพฤติของนักเรียน</p>

หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ และต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย